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 โดยท่านสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้แทนราษฎรข้ึนบัลลังก์ และอนุญาตให้สมาชิกอภิปราย
ปรึกษาหารือในเรื่องความเดือนร้อนของประชาชน ฝากให้รัฐบาลดําเนินการแก้ไขต่อไป โดยใช้เวลาอภิปราย
ปรึกษาหารือประมาณ ๑ ชั่วโมง 

 จากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยเริ่มจากกระทู้ถามสดซ่ึงถูกบรรจุในระเบียบ
วาระจํานวน ๔ กระทู้ ดังนี้ 

 กระทู้ถามสด เรื่องปัญหาการก่อสร้างสนามบางกอกฟุตซอลอารีน่า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ต้ังถามโดย ส.ส.ณัฏฐ์ บรรทัดฐาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจาก
รัฐมนตรีท่ีจะมาตอบชี้แจงติดภารกิจไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้ จึงขอเลื่อนการถามตอบกระทู้สดดังกล่าว     
ไปในการประชุมคราวหน้าในช่วงเปิดสมัยสามัญนิติบัญญัติ 

 กระทู้ถามสด เรื่องโครงการสร้างเข่ือนเรียงหิน พนังก้ันน้ําแม่น้ํายม จังหวัดสุโขทัย ต้ังถามโดย     
ส.ส.สัมพันธ์ ต้ังเบญจผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสุโขทัย โดยกล่าวว่า จากการท่ี
หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการก่อสร้างเข่ือนเรียงหิน พนังก้ันน้ําแม่น้ํายม จังหวัดสุโขทัย เพ่ือป้องกัน          
น้ํากัดเซาะตลิ่งและป้องกันน้ําท่วม แต่จากการท่ีเกิดฝนตกหนักท่ีผ่านมาทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ํายมเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วและกระแสน้ํากัดเซาะถนนเลียบฝั่งแม่น้ําและเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในจังหวัดสุโขทัย 
ทําให้พ่อค้า นักธุรกิจ นักท่องเท่ียว และราษฎรในหลายชุมชนได้รับความเดือนร้อน ตลอดจนยังไม่มีแผนงาน
โครงการท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างถาวร และขณะนี้ทางจังหวัดสุโขทัยกําลังประสบปัญหาภัยแล้งอีกด้วย 
ซ่ึงกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีสําคัญและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

 จากนั้น รมต.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจง กล่าวว่าได้เคยลงไปดูพ้ืนท่ีแล้ว และได้ทราบสาเหตุท่ีเข่ือนริมตลิ่งพัง 
เนื่องจากช่วงเกิดอุทกภัยน้ํากัดเซาะชายฝั่งจนเป็นโพรงประกอบกับเทศบาลเมืองสุโขทัย ขุดท่อระบายน้ํา ทํา
ให้น้ําไหลเอ่อข้ึนมา ส่วนการแก้ไขปัญหานั้นได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการแล้ว โดย
ได้สํารวจออกแบบเข่ือนป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่งแล้ว และได้วางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาว
ด้วย โดยได้ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในการวางแผนดังกล่าว และจะได้จัดงบพิเศษในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าให้ด้วย 

กระทู้ถามสด เรื่องความเดือนร้อนของพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ต้ังถามโดย ส.ส.พรเพ็ญ 
บุญศิริวัฒนากุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งถามไว้ ๒ ประเด็น คือ  
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๑. แนวทางในการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขท้ังระยะสั้นและระยะยาว      
การบรรจุให้พยาบาลเป็นข้าราชการ 

๒. การบริหารอัตรากําลังของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

จากนั้น รมต.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวท้าวความว่า 
ต้ังแต่ปี ๒๕๔๓ รัฐมีนโยบายในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ทําให้เกิดผลกระทบต่อบุคลากรซ่ึงเป็น
ข้าราชการมาโดยตลอด โดยไม่มีการขยายอัตรากําลังท่ีเป็นข้าราชการ โดยรัฐบาลต้องใช้เงินนอกงบประมาณ
มาอุดหนุนข้าราชการ แต่รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยในปี ๒๕๕๕ จะเร่งบรรจุพยาบาลให้เป็น
ข้าราชการไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ อัตรา และจะจ้างงานพนักงานสาธารณสุขขยายเป็น ๕ ปี และปรับฐาน
เงินเดือนให้เป็น ๑๒๐% ของเงินเดือนเดิมและเพ่ิมสวัสดิการต่างๆ ให้ด้วย ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น
ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดโดยจะแยกออกจาก ก.พ. ซ่ึงกําลังยกร่างกฎหมายมารองรับแนวทาง
ดังกล่าว 

 กระทู้ถามสด เรื่องท่าทีของรัฐบาลไทยต่อปัญหาความม่ันคงในภูมิภาค ต้ังถามโดย ส.ส.องอาจ คล้ามไพบูลย ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ โดยผู้ต้ังกระทู้กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเคลื่อนไหวของประเทศ
มหาอํานาจและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคโดยรวมซ่ึงเรื่องดังกล่าวนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนและ         
มีความสําคัญต่อความม่ันคงของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และได้ตั้งถามเก่ียวกับแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทย-
สหรัฐ 

 จากนั้น รมต. ณัฐวุฒิ ไสยเก้ือ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า
แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสัมพันธ์อันดีของท้ัง ๒ ประเทศ โดยสารประโยชน์ท่ีจะได้รับ
คือความเป็นพันธมิตรในการฝึกร่วมความร่วมมือในการป้องกันประเทศและการบรรเทาภัยพิบัติ ส่วนการท่ี
รัฐบาลแถลงข่าวร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ภาคพ้ืนแปซิฟิกหรือ TPP นั้น เพ่ือกระชับ
ความร่วมมือของท้ัง ๒ ประเทศ ระหว่างไทย-สหรัฐ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนไทยและอาเซียน 
ซ่ึงข้ันตอนต่างๆ จะต้องกระทําโดยเปิดเผย ท้ังนี้ รมช.กระทรวงพาณิชย์ได้พูดถึงข้ันตอนต่างๆ ท่ีไทยจะต้อง
ดําเนินการต่อไป ซ่ึงจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ส่วนการวางตัวหรือท่าทีของประเทศไทยต่อมหาอํานาจ
ท้ัง ๒ ประเทศนั้น ไทยจะวางตัวเป็นกลางเพ่ือผลประโยชน์ของไทย 

 เม่ือจบกระทู้ถามสดแล้วได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามท่ัวไปดังนี้ 

 กระทู้ถามท่ัวไปเรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลเมืองสงขลาให้เป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอเมืองสงขลา 
ต้ังถามโดย ส.ส.เจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามท่ี
โรงพยาบาลประจําจังหวัดสงขลาได้ย้ายท่ีทําการแห่งใหม่ไปต้ังอยู่ท่ีตําบลพะวง ซ่ึงห่างจากตัวเมืองสงขลา  
การสัญจรไปมาลําบากเพราะการจราจรติดขัดมาก โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาสถานท่ีโรงพยาบาลสงขลาเดิม
ได้รับการพัฒนาจากศูนย์บริการทางสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลเมืองสงขลาตามลําดับแต่ก็ไม่สามารถรองรับ
การเข้าถึงบริการข้ึนพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาจํานวน ๘๐,๐๐๐ คน   
ได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากศักยภาพของโรงพยาบาลเมืองสงขลาในปัจจุบันเทียบไม่ได้กับโรงพยาบาลประจํา
อําเภอท่ีมีประชากรมากถึง ๘๐,๐๐๐ คน อีกท้ังโรงพยาบาลเมืองสงขลาในปัจจุบันยังขาดแคลนแพทย์ประจํา
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย แม้สามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะ           
ผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยท่ีประสงค์เข้ารับบริการนอกเวลาราชการ ประกอบกับการเดินทาง
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จากตัวเมืองสงขลามายังโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาซ่ึงอยู่ไกลต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานเพราะการจราจร
ติดขัดมาก อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้ ทําให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนมากจึงขอเรียนถามว่า 

 ๑. รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเมืองสงขลาเดิมให้เป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอ
เมืองสงขลา เพ่ือให้บริการการรักษาได้กว้างขวางข้ึน เพราะจะทําให้มีแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มากข้ึน 
อีกท้ังยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้บริการรักษาของโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาหรือไม่ประการใด ถ้าจะพัฒนา  
จะทําอย่างไร งบประมาณเท่าใด ปีงบประมาณใด ขอทราบรายละเอียด 

 ๒. หากรัฐบาลไม่มีนโยบายจะพัฒนาโรงพยาบาลเมืองสงขลา รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการ
บรรเทาความเดือนร้อนจากการท่ีประชาชนในตัวเมืองจังหวัดสงขลาจะต้องเดินทางไปยังสถานท่ีแห่งใหม่   
ของโรงพยาบาลซ่ึงอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหรือไม่ ประการใด ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ขอทราบรายละเอียด 

 จากนั้น รมต. ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.กระทรวงสาธารณสุข ได้ตอบชี้แจงว่ากระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีแผน
ในการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองสงขลาให้เป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอเมืองสงขลา แต่มีแผนในการใช้
โรงพยาบาลท่ัวไปในการเป็นแม่ข่ายให้กับศูนย์บริการทางการแพทย์ ท้ังนี้ในอําเภอเมืองสงขลามีสถานบริการ
สาธารณสุขกว่า ๖ ศูนย์ และมีแพทย์ประจําศูนย์ เพ่ือลดความแออัดซ่ึงคนไข้ท่ีจะเข้ามาใช้บริการ และมีความ
สะดวกในการส่งต่อคนไข้ 

 กระทู้ถามท่ัวไป เรื่องการดําเนินการโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรของรัฐบาล ต้ังถามโดย          
ส.ส. เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดเลย โดยกล่าวว่า ตามท่ีรัฐบาล
ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา และมีนโยบายเร่งด่วนท่ีจะดําเนินโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร (บัตรสินเชื่อเกษตรกร) 
ในปีแรก เพ่ือให้เกษตรกรสามารถรับบริการสินเชื่อด้วยความสะดวก รวดเร็ว ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรท่ีมี
วงเงินสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีจําเป็นได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ      
ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น โดยรัฐบาลได้นําร่องให้สิทธิ์แก่เกษตรกรชาวนาเป็นกลุ่มแรกในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัด      
จึงขอเรียนถามว่า  

 ๑. รัฐบาลได้ดําเนินการโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร (บัตรสินเชื่อเกษตรกร) แล้วอย่างไรขอทราบ
รายละเอียด 

 ๒. รัฐบาลจะสามารถดําเนินการขยายโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร (บัตรสินเชื่อเกษตรกร)          
ให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรท่ีทําการเพาะปลูก เพาะปลูกข้าวโพด ยางพาราและมันสําปะหลังในทุกพ้ืนท่ีได้เม่ือใด 
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 ๓. รัฐบาลมีแนวทางในการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเกษตรกร (บัตรสินเชื่อ
เกษตรกร) อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 รมต.ธนุศักด์ิ เล็กอุทัย รมช.กระทรวงการคลัง ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า โครงการดังกล่าว          
เป็นโครงการใหม่จึงยังไม่แพร่หลาย ขณะเดียวกัน ธกส. ได้จัดต้ังศูนย์ให้ความรู้แล้ว ในปี ๒๕๕๖ คาดว่าจะ
มอบบัตรให้แก่เกษตรกร ชาวนา ประมาณ ๒ ล้านใบ ในปี ๒๕๕๗ คาดว่าจะมอบบัตรให้แก่เกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ 
ประมาณ ๒ ล้านใบ ส่วนการจูงใจร้านค้าให้เข้าร่วมโครงการนั้น รมต.ยอมรับว่ามีความล่าช้า แต่จะพยายาม
เร่งรัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากข้ึน 
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 กระทู้ถามท่ัวไป เรื่องแนวทางการต้ังค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    
ต้ังถามโดย ส.ส. มนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดนครพนม สําหรับกระทู้ถาม
เรื่องนี้ถูกเลื่อนออกไปก่อน 

 กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งซํ้าซาก ซ่ึงถามโดย ส.ส. พิษณุ หัตถสงเคราะห์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดหนองบัวลําภู โดยกล่าวว่า ด้วยปัจจุบันจังหวัดหนองบัวลําภู
และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดได้เกิดภาวะวิกฤตฝนท้ิงช่วง ทําให้พืชเศรษฐกิจ            
ท่ีเกษตรกรเพาะปลูกไว้แล้วยืนต้นตาย สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีดังกล่าว
เป็นอันมาก จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลจะมีมาตรการในการเยี่ยวยาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งซํ้าซากให้แก่ราษฎร
ในพ้ืนท่ีดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 รมต. ยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบชี้แจงเก่ียวกับแผนการจัดการน้ํา เพ่ือใช้สําหรับ
ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมรวมท้ังโครงการสูบน้ําขนาดเล็ก โครงการแก้มลิง       
ซ่ึงกรมชลประทานมีแผนเตรียมการสําหรับแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับจังหวัดหนองบัวลําภูแล้ว รวมถึงหลักเกณฑ์
การเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 

 เม่ือจบวาระกระทู้ถามท่ัวไปแล้ว เข้าสู่วาระเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมดังนี้ 

 รับทราบผลการดําเนินการตามญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุระเบิดใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และก่อนท่ีท่ีประชุมจะได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ได้มีสมาชิกอภิปรายท้วงติงว่ารายงานดังกล่าว        
ไม่สมบูรณ์โดยผลการดําเนินการของรัฐบาลไม่มีความชัดเจน จากนั้นมีสมาชิกฝ่ายค้านและรัฐบาลอภิปราย
โต้ตอบกัน และมีผู้เสนอนับองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม ประธานได้สั่งปิดประชุมก่อนท่ีจะดําเนินการนับ      
องค์ประชุมในเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬิกา 


